

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	งานด้านการบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ขั้นตอนย่อย : ช่างควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง</p> <p>-กรณีเป็นการการทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ ในการดำเนินงานหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และได้มีการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จ ต่อมาภายหลังการตรวจรับ มีความเสียหายเกิดขึ้นกับโครงการและและ สตง. ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญา และมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าการทุจริตประพตติมิชอบ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑ การสั่งการ หรือการกำชับจากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้ช่างผู้ควบคุมงานต้องรายงานปัญหา อุปสรรคหรือแนวทางการแก้ไขตามลำดับชั้นโดยรายงานให้คณะกรรมการบริหารพัสดุ และผู้ว่าจ้างทราบ</p> <p>๒ โครงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพตติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๓ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับทราบและเสริมสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทุกครั้งเมื่อมีการจัดอบรม ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	งานด้านการบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ขั้นตอนย่อย : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา</p> <p>- กรณีเป็นการการทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ และในการดำเนินงานหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และได้มีการดำเนินการโครงการตามสัญญาจนแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับงานที่ส่งมอบต่อมาภายหลังการตรวจรับ มีความเสียหายเกิดขึ้นกับโครงการและ สตง.ตรวจพบว่า การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญา และมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าการทุจริตประพฤติมิชอบ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑ โครงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับทราบและเสริมสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทุกครั้งเมื่อมีการจัดอบรม ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ขั้นตอนย่อย : การขยายสัญญาจ้าง งต หรือลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง</p> <p>-กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการและผู้ว่าจ้างใช้เวลาพิจารณาขยายเวลาล่าช้าแต่ระหว่างพิจารณาค่าขอขยายเวลา ผู้ว่าจ้างมิได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานแต่อย่างใดผู้รับจ้างยังคงสามารถทำงานตามสัญญาได้ตามปกติการใช้ระยะเวลาพิจารณาขยายมิได้มีความสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบต่อกรดำเนินการตามสัญญา กรณีไม่เป็นเหตุที่จะใช้อ้างในการงต หรือลดค่าปรับตามสัญญา หากหน่วยงานไปพิจารณาให้ตามที่ได้รับจ้างร้องขอ จะเป็นการปฏิบัติที่ มิชอบทำให้ราชการได้รับความเสียหาย และอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑ โครงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับทราบและเสริมสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทุกครั้งเมื่อมีการจัดอบรม ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ รายงานภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)